

ให้เป็นถ้ำของพวกโจร' ” -มัทธิว 21:12-13

พวกท่านต้องการสิ่งไหน? จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือจะให้  
ข้าพเจ้ามาด้วยความรัก และด้วยใจสุภาพอ่อนโยน? -1 โครินธ์ 4:21

## พระพิโรธของพระเจ้า

จงจำไว้และอย่าลืมว่า ท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรง  
พระพิโรธที่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์  
จนกระทั่งพวกท่านมาถึงสถานที่นี้ พวกท่านมักกบฏต่อพระยาห์เวห์ที่อยู่  
เรื่อยมา -เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7

คนโง่จะไม่นับอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงเกลียด  
ชังผู้ทำความชั่วทุกคน -สดุดี 5:5

พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม และทรงลงโทษคนอธรรม ทุกวัน  
สดุดี 7:11

เพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กำลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์  
เพื่อลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลาย และ  
แผ่นดินโลกจะเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมัน  
ไว้อีก -อิสยาห์ 26:21

เราจะทำการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ต่อพวกเขาและลงโทษเขาด้วยความโกรธ  
แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเรคือยาห์เวห์ และเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้  
บนพวกเขา” -เอเสเคียล 25:17

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้หวงแค้นและแก้แค้น พระยาห์เวห์ทรงแก้  
แค้นและทรงพระพิโรธ พระยาห์เวห์ทรงแก้แค้นคู่อริของพระองค์ และ  
ทรงเก็บความโกรธไว้ให้ศัตรูของพระองค์ พระยาห์เวห์กริ้วซ้ำ และทรง  
ถูทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวล พระ

มรรคา ของพระองค์อยู่ในพายุหิมและพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระ  
บาทของพระองค์ พระองค์ทรงห้ามทะเล ทรงให้มันเหือดหาย ทรงให้  
แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป บาชานกับคารเมลก็เหี่ยว และแขนงอ่อนๆ ของ  
เลบานอนก็เฉาไป ภูเขาทั้งหลายสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์พระองค์  
และบรรดาเนินเขาก็หลอมละลายไป แผ่นดินก็สั่นสะท้านเฉพาะพระ  
พักตร์พระองค์ เออ ทั้งโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกด้วย ใครจะต้านทาน  
พระพิโรธของพระองค์ได้? ใครจะทนความร้อนแรงแห่งความกริ้วของ  
พระองค์ได้? พระพิโรธของพระองค์พลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์  
ศิลาที่แตก -นาฮูม 1:2-6

อยากแล้วผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัว  
พระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้  
มัทธิว 10:28

คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้  
เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา -ยอห์น 3:36

เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ ต่อความ  
หมิ่นประมาทพระองค์ และความชั่วร้ายทั้งหมดของมนุษย์ ที่เอาความชั่ว  
ร้ายนั้นไปบั่นความจริง -โรม 1:18

แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเอง  
ในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธ ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่  
เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ -โรม 2:5

เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์

เอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทู่เถียง การพุดจาจุกหมิ่น  
รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร  
และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่เราเจ้าทรงให้อภัยพวกท่าน  
ในพระคริสต์ -เอเฟซัส 4:26-32

แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้ง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด คือความโกรธ ความ  
ฉุนเฉียว การคิดร้าย การใส่ร้าย และคำพุดหยาบโหลนที่ออกจากปากของ  
ท่าน -โคโลสี 3:8

เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐาน  
ในทุกแห่งหน โดยปราศจากความโกรธหรือการทู่เถียงกัน -1 ทิโมธี 2:8

เพราะว่าผู้ปกครองดูแล ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้า ต้องไม่มีข้อ  
ตำหนิ ไม่เย่อหยิ่ง ไม่อารมณ์ร้อน ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่ชอบความรุนแรง  
และไม่เป็นคนโลภมากได้ -ทิตัส 1:7

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ข้าใน  
การพูด ข้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิด  
ความชอบธรรมของพระเจ้า -ยากอบ 1:19-20

### ความโกรธที่ชอบธรรม

พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่พวกซื้อ  
ขายในบริเวณพระวิหารนั้น ทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงิน และทรงคว่ำม้านั่ง  
ของคนขายนกพิราบ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “มีพระวจนะเขียน  
ไว้ว่า ‘นิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่พวกท่านมาทำ

เขลา -ปัญญาจารย์ 7:9

แต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตน คนนั้นจะต้องถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยาม คนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษา และถ้าใครพูดว่า ‘อ้ายโหด’ คนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรก

มัทธิว 5:22

ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคายน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด 1 โครินธ์ 13:4-5

การทำงานของเนื้อหนัง นั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิथाคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การห่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า -กาลาเทีย 5:19-21

“จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป” อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ อย่าให้โอกาสแก่มาร คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือ [ของ ตน] ทรากตราทำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็น อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ไต่ยิน และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่ จง

ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์ -โรม 5:9

อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลย แต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี ถ้าเป็นไปได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก่แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสว่า “การแก่แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน” แต่ว่า “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่า การทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี” อย่าให้ความชั่วชนะ เราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี -โรม 12:17-21

อย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหล เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟัง -เอเฟซัส 5:6

เพราะถ้าเราตั้งใจทำบาปอยู่เรื่อยๆ หลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็จะไม่มีความกลัวบาปเหลืออยู่เลย แต่จะมีความหวาดกลัวใน การรอคอยการพิพากษาและไฟอันร้ายแรง ซึ่งจะเผาผลาญบรรดาศัตรู ส่วนคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น ถ้ามีพยานสักสองหรือสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความปรานี แล้วพวกท่านคิดว่าคนที่เหยียดหยามพระบุตรของพระเจ้า และถือว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทิน และดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณสมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใด เพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า “การแก่แค้นเป็นของเรา เราจะตอบสนอง” และตรัสอีกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์” การตกอยู่ในพระหัตถ์

ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัว -ฮีบรู 10:26-31

พวกเขาร้องบอกกับภูเขและโขดหินว่า “จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจากพระพิโรธของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และจากพระพิโรธของพระเมฆโปดก เพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่า ” -วิวรณ์ 6:16-17

มีพระแสง คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆ และพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงยำบ่อยำอู่งนแห่งพระพิโรธ รุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด -วิวรณ์ 19:15

### ความโกรธที่ไม่ชอบธรรม

“ห้ามเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา ห้ามแก้แค้นหรือผูกพยาบาท ลูกหลานคนชาติเดียวกับเจ้า แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือ ยะห์เวห์ -เลวีนิติ 19:17-18

แม้ถูกข่มขู่ ก็อย่าทำบาป จงตรึกร่องในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ เส-ลาห์ -สดุดี 4:4

จงระงับความโกรธ และละความพิโรธ อย่าฉุนเฉียว มีแต่จะชั่วไป เพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่ผู้ที่รอคอยพระยะห์เวห์จะได้แผ่นดินเป็นมรดก -สดุดี 37:8-9

คนซีโมโหทำสิ่งโง่เขลา และคนเจ้าเล่ห์เป็นที่เกลียดชัง -สุภาษิต 14:17

คนที่โกรธช้ำก็มีความเข้าใจมาก แต่คนที่โกรธเร็วก็ยกย่องความโง่  
สุภาษิต 14:29

คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป แต่คำกักขฬะเร้า โทสะ -สุภาษิต 15:1

คนอารมณ์ร้อนเร้าให้เกิดการวิวาท แต่คนที่โกรธช้ำก็ระงับการพิพาท  
สุภาษิต 15:18

บุคคลผู้โกรธช้ำก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ -สุภาษิต 16:32

ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้ำ และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา -สุภาษิต 19:11

คนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาแล้ว ก็ต้องช่วยเขาอีก -สุภาษิต 19:19

อย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโส หรือคบหากับคนซีโมโห -สุภาษิต 22:24

คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่ แต่คนมีปัญญาอมยับยั้งไว้เสียบๆ  
สุภาษิต 29:11

คนซีโมโหเร้าให้เกิดการวิวาท และคนเจ้าอารมณ์ก็ทำให้เกิดการทรยศมากขึ้น -สุภาษิต 29:22

อย่าให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธฝังอยู่ในทรงอกของคน